

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

INSET - ยังอยู่ในวิสัย(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวิสัยจั่วหัว...

ระยะนี้ อาจจะหาค่าหรือวลีมาจั่วหัวยากขึ้นหน่อยแล้วเหมือนกัน ครั้นจะเอาแบบหนักๆ เหมือนพาดหัวข่าว ก็เกรงว่าจะเกินไป อาจจะโดนใจใครแบบไม่พอใจก็ได้ เอาแบบนี้ ธรรมดาๆ หน่อยแล้วกัน แล้วก็ตีเครื่องหมายให้คิด ให้สงสัยกันหน่อยๆ... แล้วก็อย่างที่กล่าวมาแล้วและครับ บางครั้งเหนือเมฆก็จั่วหัวที่โยงๆ ไปถึง ตลาด หรือ SET Index ด้วยในบางครั้ง อย่างครั้งนี้ ก็ใช่เหมือนกัน ที่บอกว่ายังอยู่ในวิสัยนั้น ไม่ได้หมายถึงวิสัยของการจะดูดีอะไรเลยนะ... เรียกว่า ยังคงให้น้ำหนักในเชิงลบ เป็นต่ออยู่เหมือนเดิม แล้วก็การขึ้นโตๆ ในสัปดาห์นี้ ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้จะครับ อาจจะเป็นการโผล่ขึ้นมา หายใจเหมือนอย่าง ปลาวาฬ ก็ได้นะ แล้วก็ตามมาด้วย การดำดิ่งลงโตทะเลอีกครั้ง.... เอาเป็นว่า อย่าไป เปรียบเทียบอะไรมากมายเลยดีกว่า เอาชั๊ตๆ ว่า การขึ้นโตๆ ถ้าจะมีในระยะนี้ละ ถ้าไม่สามารถขึ้นไปยืน ระดับ 1670 ให้ได้มันคงก่อน นั้นแหละ ก็อาจจะแค่ขึ้นมาหายใจ หรือในวันสองวันนี้ หากมีการลงต่ำกว่า ระดับ 1650 อีกครั้งเมื่อไหร่ ก็คาดว่าระดับ 1640 อาจจะรับไม่อยู่แล้วก็ได้ แบบว่าถ้าหลุด 1650 เมื่อไหร่ การลงแรงๆ อีกระลอก ก็พร้อมจะมีตามมาได้เสมอ และรอบนี้ อาจจะลงไปถึงระดับ 1620 หรืออาจ 1600 กันได้แบบไม่ยาก... ทั้งหมดนี้ ว่าไปตามความน่าจะเป็นจากสัญญาณทางเทคนิคนะครับ ไม่ได้มีโน้มน้ามา และก็อย่าลืมเรื่องของ คลื่นแอลเลียตด้วยละ ถ้ามีดาวเริ่มลง หรือลงจนหลุดระดับนี้สำคัญตรงไหนแล้วนั้น คลื่น 4 จะยืนยันรูปแบบ Zig Zag ซึ่งจะมีเป้าหมายเท่าไร ก็คงต้องตามกันดูว่าจะมาได้หรือไม่ (ว่าไว้แล้ว)

ดูตามเกม...

จริงๆ ก็เป็นหุ้นที่มีราคาลงมาอีกหรือลงมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เริ่มจะมีแนว ซึ่งหากดูลีลาอาการ ในการแกว่งของราคา ก็อาจจะเล่นยากหน่อย ก็คงเหมือนเดิมนะ เก็บไว้ยาวหน่อย

- แนวรับ : ... 3.80-3.70 หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.60 จะอุ่นใจ
- เป้าหมาย : ... 4.00 / 4.20 (ยืน 4.20 ได้ จะมองยาวต่อ)

Price Chart...(INSET)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น INSET... ภาพนี้เป็นภาพระยะสั้น ที่จะดู การแกว่งตัวในแต่ละวัน ซึ่งจะเรียกว่า นิสัยระยะนี้ จะ ออกอาการเดาทางเล่นยาก ถ้าจะเล่นสั้นๆ ต้องจับทาง ในแต่ละวันดีๆ... แต่ถ้าจะตัดปัญหาไปเลยนั้น ก็เล่นไป ตามแนวโน้มการแกว่งตัวเลยดีกว่า... ลากเส้นแนวโน้ม ก็จะรู้ว่าแนวโน้มขาขึ้น จะไม่อยู่ในวิสัยของขาขึ้น ต้อง ลงมาต่ำกว่าระดับไหน หรือ ถ้าลากเส้นแนวโน้มไม่เก่ง ก็อาจเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นมาช่วย แล้วก็อ่านค่าแนวโน้ม อย่างในภาพนี้ เราจะเห็นเลยว่า แนวโน้มระยะสั้น ยังดู เป็นเชิงบวก และ อาจจะมีการดิ่งขึ้นแรงๆ จากระดับนี้ ได้อยู่เหมือนกันนะ เรียกว่า อาจจะเข้าทดสอบระดับ 4.20 หรือสูงกว่าเล็ก ๆ ได้ภายในไม่กี่วันนั่นเอง